

วิญญูสาส์น

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ๐๐๒๑/ว๖๕๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
เลขที่ 105
วันที่ 8 / 6 / 60
เวลา 16-25 น.

ข้อความ

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จากพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าช่วงวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณ อ่าวเบงกอลตอนบนจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งของประเทศไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง โดยประเทศไทยจะมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๓๐-๕๐ ของพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ จึงขอให้หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมสูง (ปริมาณน้ำฝน ๙๐ มม./๒๔ ชั่วโมง) กรณีหน่วยงานในพื้นที่มีการระบายน้ำออกจากแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ) เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน ย้ำนายความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ ถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ทั้งในกรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ และกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่

๓. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ / แผนฉุกเฉิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔ หากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ ให้อำเภอ/เทศบาล ให้ขอรับการสนับสนุนจากช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และอำเภอ ตามลำดับ และรายงานให้จังหวัดทราบทันทีที่เกิดสถานการณ์ ทางโทรศัพท์/ โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๕๖๖ ๖๕๕๖-๙

(นายอำเภอเขต รัชชพรพิทักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์